

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๖๖

## สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

### ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ดังนี้

๑.๑ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.๒ ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังที่ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เช่น การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่

๑.๓ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อาจพิจารณาดำเนินการ โดยส่งเสริมการปลูกมันชนิดอื่น เช่น มันเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีราคาสูงขึ้น มันฝรั่ง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดการนำเข้า

๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งสำรวจเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตจากพืชสมุนไพรทั้งในขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วส่งให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพื่อสร้างการรับรู้และให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณานำกลไกประชารัฐมาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

๓. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาเส้นทาง การคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการค้าการลงทุนของภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเชื่อมโยงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ด้วย

๔. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหาการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างขนส่งประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านยานพาหนะและผู้ขับขี่ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการให้บริการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๔ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๒ (ปัสสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (kc us 03 60)